

## สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.... .ศ.

เรื่อง ขอแก้ไขหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย อนุมัติแล้ว

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำห้วมันฝรั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี แม่โขง-เจ้าพระยา-ACMECS) พ .ศ.2550

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่  
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง พและร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ .... ศ.  
.... ศ.และเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ  
รวม 2 ฉบับ

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง  
ประเทศ ฉบับที่ 3) พ .ศ.2550

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.... .ศ.

### **เศรษฐกิจ**

เรื่อง ขอกการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อ (งบกลาง)  
ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่ได้รับต้น  
ยางข้างตามโครงการ 1 ล้านไร่

เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2551

เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐราชการ .... .ศ.พ (ฉบับที่)

เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

เรื่อง นโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เรื่อง การขอฟื้นฟูองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 4 เดือนของปี 2550 (มกราคม -  
เมษายน

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผล  
การดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตร  
มาสที่ 2

### **สังคม**

เรื่อง ข้อเสนอระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)4 มิถุนายน 2550)

เรื่อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา "โครงการบ้านเอื้ออาทร"

เรื่อง สรุปรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวงแรงงาน และยุติการรายงานผล

## **ต่างประเทศ**

เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่ง สำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค .ศ.1992 และร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.... .ศ.

เรื่อง กฎอนามัยระหว่างประเทศ ค .ศ.2005

เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานว่าด้วยความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ผู้กระทำผิดและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ

เรื่อง โครงการ World International Islamic Conference & Exhibition Thailand 2007

เรื่อง มาตรการเพิ่มขึ้นขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้ กฎระเบียบของสหภาพยุโรป

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือกลุ่ม เสี่ยง

## **การศึกษา**

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งที่ กระทรวงศึกษาธิการ

## **แต่งตั้ง**

## เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งอะมีรัลฮัจย์ หรือรอฮิสบิชาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ หัวหน้าคณะผู้แทน)  
(ฮัจย์ ทางการ

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและ  
พัฒนาองค์ ความรู้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติม

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
(.คจร)

แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแทน  
กรรมการที่ขอ ลาออก

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล

มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ  
แทนกัน

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

---

## กฎหมาย

---

### 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 แล้ว โดยพิจารณาภาพรวมในการกำกับดูแลสาขาการขนส่งในปัจจุบัน และเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรในสาขาการขนส่ง โดยได้ยกร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... เพื่อให้มีสาระสำคัญในการบริหารนโยบาย การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการประกอบกิจการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการกำหนดความสัมพันธ์ของภารกิจด้านการขนส่งระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกบรรจุในแผนพัฒนาฯ หมายเหตุ ประจำปี พ.ศ. 2548 ซึ่งค้างการดำเนินการและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามแผนพัฒนาฯ หมายเหตุ ของส่วนราชการ ประจำปี 2550 จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการขนส่งแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง การค้าและการขนส่ง เป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก 7 คน และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนแม่บทการขนส่ง เร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทการขนส่ง การให้บริการขนส่งที่มีลักษณะเป็นพันธะในการให้บริการสาธารณะ )Public Service Obligation หรือ PSO)

กำหนดให้การกำกับดูแลแบ่งออกเป็น การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลกิจการขนส่ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลความปลอดภัยของยานพาหนะ มาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง มาตรฐานการขับขี่และควบคุมยานพาหนะ มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย การสืบสวนสาเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้โดยไม่ต้องเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเป็นรายฉบับ

กำหนดให้การดูแลกิจการขนส่งจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ และกิจการขนส่งมวลชน โดยแต่ละคณะกรรมการมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมที่ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

ผู้แทนส่วนราชการและผู้เชี่ยวชาญที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการขนส่งแต่ละรูปแบบเป็นกรรมการ และเลขานุการ ทั้งนี้ การใช้อำนาจกำกับดูแลกิจการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับการ อนุญาตให้เข้าประกอบกิจการ การกำหนด โครงสร้างอัตราค่าบริการ มาตรฐาน การให้บริการ การป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขัน การกำหนดกลไกในการพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการ การยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำกับดูแลแล้ว บุคคลใดประสงค์จะประกอบกิจการขนส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศ บุคคลนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบการ โดยการประกอบการขนส่งตาม กฎหมายนี้หมายความว่าทั้งการให้บริการขนส่งและการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการขนส่ง

กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน การให้บริการอาจดำเนินการให้สัมปทาน ทำสัญญาให้สิทธิแก่บุคคลอื่นมาร่วม ให้บริการ ทำสัญญาจ้างบุคคลมาดำเนินการแทน โดยจ่ายค่าตอบแทนการ ดำเนินการได้

กำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนโดย รูปแบบสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งและการจราจร เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งและการจราจร สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา และพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในภาคการขนส่ง โดยรูปแบบของทรัพย์สินของกองทุน อำนาจหน้าที่ของกองทุน การบริหาร กองทุน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับกฎหมายจัดตั้งกองทุนในสาขาอื่น เช่น พลังงาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กำหนดมาตรการในการส่งเสริมกิจการขนส่งของไทย โดยมาตรการดังกล่าวอาจเป็น มาตรการทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ การให้สิทธิหักเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ เสียไปให้แก่ผู้ขนส่งไทยออกจากเงินได้สุทธิหรือกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรือ มาตรการขนส่งสินค้า เป็นต้น

ให้มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่อำนวยความสะดวก แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในทะเบียนหรือใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งฉบับละ 10,000 บาท ใบแทนใบทะเบียนหรือใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท ค่าขอจดทะเบียนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท และค่าขออื่น ๆ ฉบับละ 200 บาท

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

**ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้**

ยกเลิกข้อหมวดที่ 1 ในภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ และแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ (ร่างมาตรา)3)

เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการออกกฎกระทรวงกำหนดแนวทะเลภายในน่านน้ำไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ (ร่างมาตรา)4)

กำหนดห้ามนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือเข้าไปในเขตควบคุมการเดินเรือและกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา)5)

กำหนดให้เจ้าท่าโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดแนวแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลอาณาเขต เป็นเขตห้ามจอดเรือหรือแพและกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา)6)

กำหนดให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีมีอำนาจปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ และกำหนดโทษสำหรับผู้ยักยาย ทำให้เสียหาย หรือทำลายหลักเขตควบคุมทางน้ำ (ร่างมาตรา)7)

---

## **3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ

คณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กรและกองทุนควรพิจารณาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น และควรพิจารณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดงบประมาณ เพื่อให้แก้ไขปัญหาการขาดเอกภาพ และการไม่บูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง รวมทั้งรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ยังขาดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์และการปกป้องดูแลรักษาที่ดี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมากจนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แหล่งปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ รวมทั้งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการ และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรักษาปกป้องบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเกิดปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย จำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้การควบคุม ดูแลการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดกรอบมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทำอันเป็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการกำหนดโทษทางอาญาและความรับผิดชอบทางแพ่งและมาตรการบังคับทางปกครอง

---

**4. เรื่อง ขอแก้ไขหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว**



คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอแก้ไขหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แล้วมีมติว่า โดยที่สภาพของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยมีความสำคัญต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ และหลักการที่กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เป็นหลักการที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว สำหรับการกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะกำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่เดิมต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

## **5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกึ่งกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ส่วนราชการเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและได้แก้ไขสาระสำคัญ ดังนี้

ให้มีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้โอนกิจการฯ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์กร) สำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัตินี้

แก้ไขร่างมาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้

แก้ไขร่างมาตรา 10 เกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรอง  
ประธานกรรมการคนที่สาม และให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบสี่คน

ร่างมาตรา 46 ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ  
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

---

## **6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ  
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

แก้ไขบทนิยามคำว่า เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการ "โรงงาน"  
ปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ

แก้ไขบทนิยามคำว่า โรงงานจำพวกที่"2" เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 11

ยกเลิกและปรับปรุงบทบัญญัติมาตราได้แก่มาตรา 17,36 และ57 เพื่อให้สอดคล้อง  
กับหลักการใช้กฎหมายอาญา มาตรา 2 ในเรื่องกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง  
อีกทั้งเพื่อให้อำนาจการจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นของเจ้าพนักงานตำรวจเท่านั้น  
และเพื่อกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่

เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 28/1 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบ  
โรงงานที่สิ้นอายุและไม่มีการขอต่อใบอนุญาต เพื่อป้องกันการทิ้งของเสีย มลพิษ  
หรือสิ่งใด ๆ หลังเลิกประกอบกิจการโรงงาน

---

## **7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ  
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ  
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติคุณสมบัตินิตมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร่างมาตรา)3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 ร่างมาตรา 7 และ 8 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตริ ร่างมาตรา 10-12 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)

ห้ามมิให้กรรมการในรัฐวิสาหกิจดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามแห่งและกำหนดวิธีการนับจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ (ร่างมาตรา)6 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7)

กำหนดกระบวนการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (ร่างมาตรา) 9 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 จัดว่า(

กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งของรัฐวิสาหกิจต้องมาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (ร่างมาตรา)13 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12/1)

---

## **8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำห้วมันฝรั่งเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) พ.ศ. 2550**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำห้วมันฝรั่งเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระทบยวม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ได้รายงานว่ จากการติดตามก่ากับการนำเข้าสินค้าห้วมันฝรั่งปี 2549 ปรากฏว่มีการนำเข้าห้วมันฝรั่งจากประเทศลาวภายใต้โครงการ ACMECS 310 ตัน ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนห้วมันฝรั่งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก โดยปี 2549/50 ประมาณการว่มีความต้องการห้วมันฝรั่งถึง 160,780 ตัน เป็นห้วมันฝรั่งที่ผลิตภายในประเทศ 125,680 ตัน ต้องนำเข้า 35,700 ตัน และมีการส่งออก 600 ตัน สำหรับปี 2549 มีการนำเข้าห้วมันฝรั่ง รวม

จำนวน 19,336 ตัน และเป็นการนำเข้าจากประเทศลาวภายใต้โครงการ ACMECS จำนวน 310 ตัน

เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดในการนำเข้าให้สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรนำเข้าหัตถ์ฝรังภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ได้ในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมของ AISP ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี

จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าหัตถ์ฝรังเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) พ.ศ. 2550 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่าง) ข้อ 2)

ให้หัตถ์ฝรัง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 0701.10.00 และ 0701.90.00 ที่ผลิตและส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพม่า โดยมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม AISP (Form AISP-Thailand) ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าว เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ประกอบพิธีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตในการนำเข้า (ร่าง) ข้อ 3)

---

## **9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงคมนาคมเสนอว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ การติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุม กำกับดูแลผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 2 ฉบับ เป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และปรับปรุงการกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้

กำหนดให้รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงจะต้องติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและต้องผ่านการตรวจและทดสอบจากผู้ตรวจและทดสอบตามที่อธิบดีกำหนดโดยมีหนังสือรับรองว่าผ่านการตรวจและทดสอบดังกล่าวแล้ว ร)่างข้อ 1 - ร่างข้อ 9)

กำหนดให้ผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดี โดยหนังสือดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ร่างข้อ)10)

กำหนดให้เจ้าของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องติดหรือแสดงเครื่องหมายการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รถที่ผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้ว ร่างข้อ)11)

กำหนดให้ผู้ติดตั้งรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี ยังคงติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ต่อไป ภายใน 180 วันนับแต่กฎกระทรวงใช้บังคับ ร่างข้อ)12)

กำหนดให้ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ตรวจและทดสอบได้ต่อไปจนครบ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ร่างข้อ)13)

กำหนดให้รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ .ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ.2522 และที่ได้รับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ .ศ.2525) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ยังคงใช้รณันไดต่อไป แต่ตองนารถเข้าตรวจ และทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด ร่างขอ)14)

---

## **10. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) นั้น ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2546 โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

---

## **11. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมี (นายไพฑูลย์ วัฒนศิริธรรม) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนี้

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม .... .ศ. และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 และข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับประเด็นอภิปรายในเรื่อง  
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้มีหอพักที่ดีและมีมาตรฐานบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว  
ด้วย ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ  
หอพัก พ.ศ. 2507 ประกาศใช้มานานแล้ว ทำให้สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการ  
ดำเนินกิจการหอพักไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกำหนด  
แนวทางและวิธีการในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินกิจการหอพักให้มีความ  
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการศึกษาล่า  
เรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อ  
ดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่  
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา)2) และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ  
หอพัก พ .ศ.2507 (ร่างมาตรา 3)

กำหนดคำนิยาม ผู้ดำเนินการ" และ "สถานศึกษา" "นิสิตนักศึกษา" "นักเรียน"  
 (ร่างมาตรา) เป็นต้น "หอพัก4)

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นผู้รักษาการ (ร่างมาตรา)5  
)

กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก และกำหนดอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ  
 องค์ประชุม (ร่างมาตรา)6 ถึงร่างมาตรา 12)

กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน  
 พิการและผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ  
 หอพัก (ร่างมาตรา)13)

กำหนดให้หอพักมี 4 ประเภท คือ หอพักชาย หอพักหญิง หอพักประจำและหอพัก  
 สหศึกษา โดยให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดรูปแบบและวิธีปฏิบัติ (ร่างมาตรา)  
 14)

กำหนดให้ผู้จัดตั้งหอพัก ผู้ดำเนินการหอพักและผู้จัดการหอพักต้องได้รับ  
 ใบอนุญาตจาก นายทะเบียน หากดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษทางอาญา  
 (ร่างมาตรา)16 และร่างมาตรา 42)

กำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนี้ เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา)20)

ผู้ดำเนินการหอพักต้องจัดให้มีระเบียบประจำหอพัก ป้ายประจำหอพักและกำหนดให้ต้องดูแล สุวีเสติภาพและความเป็นอยู่ของผู้พัก (ร่างมาตรา)28 ร่างมาตรา 29 และร่างมาตรา 42)

กำหนดให้หอพักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากรัฐ (ร่างมาตรา)37)

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจควบคุมหอพัก โดยการเข้าไปตรวจตราหอพัก หรือเรียกผู้ดำเนินการหอพักมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการหอพักได้ หากมีการฝ่าฝืน นายทะเบียนมีอำนาจควบคุมหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ (ร่างมาตรา)38 และร่างมาตรา 39)

---

## **12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายไพฑูย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานกรรมการ ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 กำหนดให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และนำไปหาดอกผลโดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล และสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กระทรวงการคลังมีนโยบายให้โอนงานการเงินและการบัญชีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนทั้งระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้บังคับมานานแล้ว ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 และยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ



---

## เศรษฐกิจ

---

### **13. เรื่อง ขอการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเฉพาะค่าจัดซื้ออาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 96.5 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียื่นขอ

---

### **14. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) เพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่ได้รับต้นยางชำถุงตามโครงการ 1 ล้านไร่**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนวิธีดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จาก ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) ดำเนินการผลิตพันธุ์ยาง เป็นให้เกษตรกรจัดหาต้นยางชำถุงปลูกเอง โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเข้ามาร่วมดำเนินการกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับต้นยางชำถุงในปี 2550 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วนชัดเจน และขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่า

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากนโยบายภาครัฐ ตามโครงการยาง 1 ล้านไร่ โดยเกษตรกรจำนวน 28,593 ราย ที่ไม่ได้รับต้นยางชำถุง ส่วนใหญ่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน ขุดหลุมไว้แล้ว หากไม่ได้รับต้นยางชำถุงไปปลูกเกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนทั้งจากการเสียโอกาสในการลงทุนปลูกพืชอื่น และเสียดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนเตรียมแปลงปลูกต้นยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรต้องเร่งดำเนินการให้เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้ปลูกยางในปี 2549 แต่ไม่ได้รับต้นยางชำถุง ให้ได้รับต้นยางชำถุงปลูกได้ทันในฤดูปลูก ปี 2550

เกษตรกรจำนวนหนึ่งได้ก่อตัวทำให้เกิดปัญหาทางสังคม และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น โดยเกษตรกรดังกล่าวได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหารื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว

จำนวน 3 ครั้ง ไม่รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องตามจังหวัดต่าง ๆ นอกเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งหากปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยออกไป อาจก่อให้เกิดปัญหา ด้านมวลชนกับภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

ปัญหาเรื่องการมอบกล้วยให้แก่เกษตรกร ได้กลายเป็นปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพะเยา และจังหวัดเลย ได้ร้องเรียนต่อศาลปกครอง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร ส่งต้นยางชำถุงตามโครงการ ยาง 1 ล้านไร่ให้แก่เกษตรกรร่วมโครงการปี 2549

---

## **15. เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,660,000 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการรายได้จำนวน 1,495,000 ล้านบาท และดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล จำนวน 165,000 ล้านบาท

เห็นชอบการปรับปรุงวงเงินและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ

เห็นชอบให้สำนักงานประมาณนำข้อเสนอดำเนินการข้อ 1 และ 2 ไปจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และเอกสารประกอบ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานประมาณได้จัดส่งร่างเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน ตามนัยมติดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ด้วยแล้ว

สำนักงานประมาณชี้แจงว่า

### **1. การปรับปรุงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม**

โดยที่สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะความต้องการในการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งในรูปของการบริโภคอุปโภคของครัวเรือน และการลงทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งหากสภาพการณ์ดังกล่าวล่วงเลยไป ในระยะยาวแล้วจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต อาจก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน และขยายผลเป็นปัญหาสังคมได้ในอนาคต สำนักงานประมาณได้พิจารณาทบทุนความสอดคล้องเหมาะสมของวงเงินงบประมาณรายจ่ายและแนวโน้มเศรษฐกิจ ประกอบกับความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงเสนอการปรับปรุงวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมอีกจำนวน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,660,000 ล้านบาท และปรับลดประมาณการรายได้ คงเหลือ 1,495,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิม จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณขาดดุล จำนวน 165,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น เพื่อนำไปจัดสรรให้รายการต่าง ๆ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จำนวน 17,000 ล้านบาท เพื่อปรับอัตราเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการบำนาญ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด จำนวน 5,000 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3,000 ล้านบาท

## **2. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

2.1 กระทรวงต่าง ๆ ได้ขอปรับปรุงงบประมาณภายในกรอบวงเงินกระทรวง จำนวน 2,672.4 ล้านบาท สำนักงานประมาณพิจารณาตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แล้ว เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงภายในกรอบวงเงินกระทรวง 8 กระทรวง จำนวน 2,272.5 ล้านบาท

2.2 เนื่องจากกระทรวงต่าง ๆ เสนอขอเพิ่มวงเงินงบประมาณนอกกรอบวงเงินของกระทรวง รวมจำนวน 103,220.4 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นสมควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล จำนวน 7,450.1 ล้านบาท โดยเพิ่มเติมให้รายการที่สำคัญ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เงินเพิ่มทุนรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่

สำคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นต้น โดยปรับลดจากงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 7,450.1 ล้านบาท คงเหลือตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 40,001.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของวงเงินงบประมาณ ไกล่เคียงกับสัดส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ หากกระทรวงต่าง ๆ พิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก็ขอให้เสนอขอเพิ่มในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามความจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

2.3 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ภายในกรอบวงเงินของกระทรวง ตามนัยข้อ 2.1 และ เพิ่มขึ้นนอกกรอบวงเงินของกระทรวง ตามนัยข้อ 2.2 จะมีผลทำให้มีวงเงินผูกพันงบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 87,122.6 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,000.2 ล้านบาท และผูกพันวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี 2552 - 2581 อีกจำนวน 86,122.4 ล้านบาท

### 3. ผลจากการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามนัยข้อ 1 และ 2 ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1,660,000 ล้านบาท สรุปผลได้ ดังนี้

#### 3.1 การจัดสรรในเชิงมิติรายจ่าย

จำนวน	สัดส่วน (ล้าน) (บาท	(ร้อยละ(
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น	1,660,000.0	100.0
- รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น	639,873.4	38.5
- รายจ่ายชำระหนี้	173,629.5	10.5
- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	40,001.9	2.4
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	147,840.0	8.9

- ใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	658,655.2	39.7
---------------------------------	-----------	------

งบประมาณปี 2551 (เมื่อหักรายจ่าย 4 รายการดังกล่าวข้างต้น)

### 3.2 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

รายจ่ายประจำ จำนวน 1,214,056.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.1 ของวงเงิน  
งบประมาณ รายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 72.5 ในปีงบประมาณ พ .ศ.2550

รายจ่ายลงทุน จำนวน 400,168 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 ของวงเงินงบประมาณ  
รายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 24.0 ในปีงบประมาณ พ .ศ.2550

รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 45,775.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 ของวงเงิน  
งบประมาณ รายจ่าย เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.5 ในปีงบประมาณ พ .ศ.2550

### 3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,660,000.0</b>	<b>100.0</b>
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	563,261.9	33.9
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบทและลดช่องว่างของรายได้	59,833.1	3.6
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	182,873.3	11.0
4. ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	50,744.3	3.1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม	409,965.1	24.7

6. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	219,692.8	13.2
7. รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	173,629.5	10.5

### 3.4 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล

สำหรับการกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลนั้น เดิมได้กำหนดไว้ร้อยละ 25.20 ของรายได้รัฐบาลสุทธิ หรือคิดเป็นจำนวน 381,780 ล้านบาท เมื่อมีการปรับปรุงประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ลดลงจากเดิม จำนวน 1,515,000 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 1,495,000 ล้านบาท หรือลดลง 20,000 ล้านบาท นั้น พิจารณาแล้วยังเห็นสมควรกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นร้อยละ 25.20 เท่าเดิม หรือคิดเป็นวงเงินจำนวน 376,740 ล้านบาท ยังคงกำหนดจำนวนงบประมาณและเงินอุดหนุนไว้เท่ากับข้อเสนอปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เดิม (ข้อเสนอวันที่ 22 พฤษภาคม 2550) คือ 147,840 ล้านบาท แล้วคงจำนวนประมาณการรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จำนวน 35,223.6 ล้านบาท เท่ากับข้อเสนอเดิมเช่นกัน และปรับลดในส่วนของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ลง จำนวน 5,040 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงิน จำนวน 193,676.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เห็นควรให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการหรือโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในด้านรายได้ของท้องถิ่นที่จะดำเนินการได้เองในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

## **16. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐการ (ฉบับที่) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการปรับค่าตอบแทนภาครัฐการ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

แนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนภาครัฐการมีดังนี้

### **1. ในระยะเร่งด่วน**

ปรับอัตราเงินเดือนเป็นร้อยละเท่ากันทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการการเมือง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 (12 เดือน)

ปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ำของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งจะมีผลให้รายได้ขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวปรับเพิ่มเป็น 11,000 และรายได้ขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็น 7,700 บาท

ปรับเงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการบำนาญ ในอัตราร้อยละ 4 เช่นเดียวกัน

ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการนี้ 17,000 ล้านบาท

การพิจารณาปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีมติอนุมัติและตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และกำหนดระเบียบเพื่อใช้บังคับต่อไป

**2. ในระยะยาว** ให้พิจารณาปรับโครงสร้างค่าตอบแทนภาครัฐ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ โดยกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการให้แตกต่างกันตามลักษณะงานและระดับตำแหน่งอย่างเหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนของภาคเอกชนในตลาดแรงงาน โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ศึกษาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะต่อไป

---

## **17. เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของรัฐ โดยหากหน่วยงานใดพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับ ให้พิจารณาดำเนินการได้ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอมาตรการเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป ตามมติ ก.พ.ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 26 เมษายน 2550 ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ

สำหรับกรณีโครงการเกษียณอายุราชการของกระทรวงกลาโหมให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 26 เมษายน 2550 ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ ต่อไป

---

## **18. เรื่อง นโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลและให้ดำเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการ ดังนี้

ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิครถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ว่ารถยนต์รุ่นใดมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในข้อ 1.1

ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกประกาศส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน แก่กิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่มีคุณสมบัติรถยนต์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในข้อ 1.1

ให้กระทรวงการคลัง ออกประกาศกำหนดให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล อยู่ในประเภทที่ 05.01 และ 05.02 รายการ 2) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน โดยกำหนดให้มีอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม ซึ่งอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รถยนต์ที่จะได้รับสิทธิการเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลนี้ จะต้องเป็นรถยนต์รุ่นที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อ 1.2

---

## **19. เรื่อง การขอฟื้นฟูองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลัก และร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางฟื้นฟูองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้ได้ข้อยุติ และนำผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ



---

## **20. เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 4 เดือนของปี 2550 (มกราคม - เมษายน)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 4 เดือนของปี 2550 (มกราคม - เมษายน) ดังนี้

### **1. การส่งออก**

**การส่งออกเดือนเมษายน 2550** มีมูลค่า 10,874.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.5 เป็นการขยายตัวในอัตราที่สูงต่อเนื่องจากต้นปี เมื่อเทียบกับการส่งออกเดือนมีนาคมที่มีมูลค่าสูงถึง 13,103.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้การส่งออกเดือนเมษายนจะต่ำกว่า แต่ก็เป็นไปได้ตามฤดูกาลที่การส่งออกเดือนเมษายนจะต่ำกว่าเดือนมีนาคมมาโดยตลอด

**สินค้าส่งออกสำคัญ** มีการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกหมวด ทั้งสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8, 13.2, 30.7 ตามลำดับ

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งข้าว / กุ้งแช่แข็งและแปรรูป) มันสำปะหลัง สินค้าอาหารรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป และไก่แช่แข็งและแปรรูปและ (น้ำตาลที่ยังส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งปริมาณและมูลค่า ส่วนยางพารามูลค่าส่งออกยังคงเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 1.8

สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญส่วนใหญ่การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สินค้าที่สำคัญและขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 15 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง /ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์โลหะ (ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า) เครื่องมือแพทย์ และสิ่งพิมพ์และกระดาษ และสินค้าอื่น ๆ ที่ยังคงส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพอร์นิเจอร์ และเครื่องเดินทาง เครื่องหนังและรองเท้า รวมทั้งสิ่งทอที่กลับมาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากที่ส่งออกลดลงเล็กน้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกลดลงได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองร้อยละ 32.3 เป็นการลดลงของทองคำและเครื่องประดับทำด้วยทองคำถึงร้อยละ 73.9 และ 29.7 ตามลำดับ เนื่องจากปัญหาราคาทองคำที่มีการปรับตัวสูงขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท รวมทั้งผู้นำเข้าชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอคำสั่งสินการต่ออายุ GSP ของสหรัฐฯซึ่งจะทราบผลในช่วงกลางปีนี้

กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่สำคัญและส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบของอากาศยานและอุปกรณ์การบิน ทองแดง และเลนส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9, 31.9, 81.9, 78.4 และ 26.1 ตามลำดับ

**ตลาดส่งออกสำคัญ** ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดใหม่ที่ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 23.8 ตลาดที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยุโรป ตะวันออก (ร้อยละ 94.3) อินเดีย (ร้อยละ 50.6) แอฟริกา (ร้อยละ 40.2) จีน (ร้อยละ 38.8) ตะวันออกกลาง (ร้อยละ 36.6) ลาตินอเมริกา (ร้อยละ 35.1) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 22.1)

ขณะที่ตลาดหลักก็มีการปรับตัวดีขึ้น โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 14.4 โดยเฉพาะ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1, 11.8 และ 19.0 ตามลำดับ ขณะที่สหรัฐฯ การส่งออกขยายตัวในอัตราต่ำร้อยละ 2.9 ส่วนสิงคโปร์ก็กลับมาส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 จากที่ลดลงร้อยละ 8.2 ในเดือนมีนาคม

**การส่งออกในระยะ 4 เดือนแรกของปี 2550** มีมูลค่า 45,698.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 คิดเป็นร้อยละ 31.31 ของ เป้าหมายการส่งออก เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกหมวด โดยหมวดสินค้าเกษตร/ อุตสาหกรรมการเกษตร (ร้อยละ 22.4) สินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 15.6) และสินค้าอื่น ๆ (ร้อยละ 25.3)

**สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรสำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้น/** ทั้งปริมาณและมูลค่า ได้แก่ ข้าว ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ)5.9 และ 18.5) ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ)56.5 และ 50.8) สินค้าอาหาร ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ)12.5 และ 18.0) และ น้ำตาล ปริมาณและ) มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 232.2 และ 220.3) สำหรับสินค้าที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณลดลง คือ ยางพารา มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ขณะที่ปริมาณลดลง ร้อยละ 2.4

**สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 15** ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และส่วนประกอบ วัสดุก่อสร้าง (เหล็กและเหล็กเส้น) เครื่องมือแพทย์/ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เภสัชสิ่งพิมพ์และ กระดาษ และของเล่น **สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15** ได้แก่ เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้เดินทาง เครื่องหนังและรองเท้า **สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ต่ำกว่าร้อยละ 10** ได้แก่ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เพอร์นิเจอร์ เม็ดและ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

**สินค้าอื่น ๆ** ที่สำคัญและส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ส่วนประกอบ ของอากาศยานและอุปกรณ์การบิน ทองแดง และเลนส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7, 33.8, 77.9 , 107.0 และ 35.4 ตามลำดับ

**ตลาดส่งออกสำคัญในระยะ 4 เดือนแรกปี 2550** การส่งออกไปตลาดใหม่และตลาดหลักขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.1 และ 13.2 ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนการส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.0 ขณะที่สัดส่วนการส่งออกไปตลาดหลักลดลงเป็นร้อยละ 55.0

**ตลาดใหม่**ที่ขยายตัวในอัตราสูงได้แก่ อินเดีย ร้อยละ)61.1) ยุโรปตะวันออก(ร้อยละ 53.4) ออสเตรเลีย ร้อยละ)41.6) ลาตินอเมริกา ร้อยละ)35.5)แอฟริกา ร้อยละ)31.6) ไต้หวัน ร้อยละ)26.1) จีน ร้อยละ)24.5) ตะวันออกกลาง ร้อยละ)23.9) และอินโดจีนและพม่า ร้อยละ)22.0) ขณะที่เกาหลีใต้ ฮ่องกงและแคนาดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 , 4.2 และ 7.6 ตามลำดับ

**ตลาดหลัก**ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ สหภาพยุโรป)15) ญี่ปุ่น และ อาเซียน)5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 , 16.1 และ 13.4 ตามลำดับ ขณะที่สหรัฐฯเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.3 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวและภาวะการแข่งขันในตลาด

## 2. การนำเข้า

**การนำเข้าเดือนเมษายน 2550** มีมูลค่า 10,618.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวด ได้แก่ สินค้าทุน (ร้อยละ 4.9) สินค้าวัตถุดิบและ กึ่งสำเร็จรูป (ร้อยละ 21.9) และสินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 23.8) และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ (ร้อยละ 22.3) **กลุ่มสินค้าที่นำเข้าลดลง**ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง (ร้อยละ 15.6) และสินค้าอาวุธ ยุทโธปกรณ์และสินค้าอื่น (ร้อยละ 5.0)

กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.5 ของการนำเข้ารวมของเดือนเมษายน 2550 มีดังนี้

สินค้าเชื้อเพลิง เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบที่มีปริมาณลดลงร้อยละ 11.04 มูลค่าลดลงร้อยละ 10.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ของการนำเข้ารวม

สินค้าทุนสำคัญที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ส่วนเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบลดลงร้อยละ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ ลดลงร้อยละ 6.1

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปสำคัญที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ)26.5) เคมีภัณฑ์ ร้อยละ)17.7) ในขณะที่เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปริมาณลดลง ร้อยละ)10.56) มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ)23.4) ส่วนทองคำ มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.9 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.9

สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ร้อยละ)23.3) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ)20.8) นาฬิกาและส่วนประกอบ (ร้อยละ)40.0) เสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ (ร้อยละ)36.6) นมและผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ)83.7) และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ (ร้อยละ)63.2)

**การนำเข้าในระยะ 4 เดือนแรกของปี 2550** มีมูลค่า 41,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในหมวด วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ร้อยละ 16.8) สินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 23.8) สินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (ร้อยละ 5.4) ส่วนสินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน และ สินค้าอาวุธ ยุทโธปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 14.4, 5.7 และ 6.9 ตามลำดับ

### 3. ดุลการค้า

**ดุลการค้าเดือนเมษายน 2550** ไทยเกินดุลการค้า 255.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าในระยะ 4 เดือนแรกปี 2550 เกินดุลการค้ารวม 4,526.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขาดดุลการค้า 1,071 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### 4. สรุปแนวโน้มการส่งออก การนำเข้า และดุลการค้า

#### แนวโน้มการส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ส่งออกครั้งล่าสุดเมื่อเดือน เมษายน 2550 ผู้ส่งออกยังคงมีความเชื่อมั่นว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 12.5 เนื่องจากค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกมั่นใจในการทำการค้ามากขึ้น ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการผลักดันให้เกิดการขยายการส่งออกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

#### แนวโน้มการนำเข้าและดุลการค้า

เพื่อให้การนำเข้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ได้มีการดูแลการนำเข้าโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการวางแผนการนำเข้าเป็นรายเดือนรวม 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ทองคำ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องจักรการเกษตร คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ และมีการติดตามการนำเข้าสินค้าตาม โครงการลงทุนขนาดใหญ่

แนวโน้มการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เหล็ก ในเดือนพฤษภาคม 2550 ผู้นำเข้าวางแผนการนำเข้าไว้ 1.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่มีการนำเข้า 1.02 ล้านตัน ตามความต้องการใช้ในการ

ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและทดแทน stock เดิมที่ใช้ไป ส่วนการนำเข้าทองคำ ผู้นำเข้าแจ้งแผนการนำเข้าไว้ 13.73 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมีการนำเข้าเพียง 4.6 ตัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนตัวลงและราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้คนหันไปถือทองคำมากขึ้น ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจะเป็นไปตามแผนที่ผู้นำเข้าแจ้งไว้กับกระทรวงพลังงาน คือนำเข้าปริมาณ 841,000 บาร์เรล/วัน

สำหรับการนำเข้าสินค้าทุนที่สำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ จะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลักดันการส่งออกให้มากขึ้นเพื่อชดเชยการบริโภคภายใน ประเทศที่ชะลอตัว และมีการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมอยู่ระดับสูงถึง ร้อยละ 80.1 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันตามความต้องการใช้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ซึ่งนำมาใช้ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่จะลดลง เนื่องจากบางโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ สำหรับการนำเข้าตามโครงการของรัฐ ฯ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แจ้งแผนการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม มูลค่า 205.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เดือนเมษายน มูลค่า 205.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และนำเข้าทั้งปีประมาณ 1,223.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

---

## **21. เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 2**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังดังนี้

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 หนี้สาธารณะคงค้างของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,214.87 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,056.33 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 888.58 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 224.24 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 45.72 พันล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีงบประมาณ 2550 หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้น 1.58 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้น 86.12 พันล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินลดลง 19.30 พันล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการ

ฟื้นฟูฯ ลดลง 41.24 พันล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่นลดลง 24.00 พันล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณการกู้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และการกู้เงินในประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ส่วนการลดลงของหนี้ในรายการอื่น ๆ เกิดจากการชำระหนี้ และการเบิกจ่ายเงินกู้ต่ำกว่าการชำระหนี้

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 231,931.77 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 105,260 ล้านบาท การบริหารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล ได้แก่ การ Roll-over ตัวเงินคลัง การบริหารเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF การ Refinance และชำระคืนเงินกู้ ADB และ IBRD และการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารหนี้ FRNs จำนวน 103,741.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารหนี้และการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 22,930 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 3,191.30 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 60 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 27 ล้านบาท

เมื่อรวมกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้ทั้งสิ้น 359,450.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของแผนฯ การดำเนินงานตามแผนฯ ทั้งหมดนี้ ทำให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างลง จำนวน 23,557.30 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 565 ล้านบาท และประหยัดดอกเบี้ยได้ 332 ล้านบาท

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กล่าวมาแล้ว ในไตรมาสที่ 2 ยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพดานเงินกู้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการ กู้เงินในประเทศอีกจำนวน 12,000 ล้านบาท และมีรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ) Credit Line จำนวน 3,800 ล้านบาท

### 3. รายละเอียดของผลการดำเนินงาน

**3.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ** กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 3 รุ่น วงเงินรวม 75,260 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7,10 และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25, 5.00 และ 5.625 ต่อปี ตามลำดับ และออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.38-4.51 ต่อปี

### 3.2 การ Roll-over ตัวเงินคลัง และการแปลงตัวเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลังออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสด เพื่อรองรับการทำธุรกรรม การใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2549 มียอดวงเงินตั๋วเงินคลังหมุนเวียนใน ตลาดจำนวน 250,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวได้รวมการกู้เงินในรูปตั๋วเงิน คลังเพื่อชดเชยการขาดดุลซึ่งสะสมมาในช่วงปี 2542 - 2547 จำนวน 170,000 ล้าน บาทด้วย กระทรวงการคลังจึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างตั๋วเงินคลังเพื่อชดเชยการขาด ดุลให้เป็นพันธบัตรระยะยาว โดยจะทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2550 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้แปลงตั๋วเงินคลังเป็น พันธบัตรรัฐบาลไปแล้วจำนวน 32,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 กระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุล และออก พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม กระทรวงการคลังจึงชะลอการแปลงตั๋วเงินคลังเป็น พันธบัตรรัฐบาลออกไปในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้ตั๋วเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 218,000 ล้านบาท

### 3.3 การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF

**พันธบัตร FIDF 1** ในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้ Roll-over พันธบัตร FIDF 1 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 35,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 โดยการกู้เงินระยะสั้น จำนวน 31,500 ล้านบาท มาสมทบกับเงินที่ได้จากการ ประมูลพันธบัตร ๓ งวดแรก 3,500 ล้านบาท และจะทยอยออกพันธบัตรเพื่อนำ เงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลัง สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ อายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.15 ต่อปี ไปได้จำนวน 11,500 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 จึงได้ออก พันธบัตรดังกล่าวในวงเงินที่เหลือจำนวน 23,500 ล้านบาท

**พันธบัตร FIDF 3** กระทรวงการคลังดำเนินการออกพันธบัตร FIDF 3 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 3 ปี รุนละ 500 ล้านบาท จำนวน 3 รุน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.65 -5.50 ต่อปี

### 3.4 การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้และออกพันธบัตรวงเงินรวม 14,965 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเคหะแห่งชาติ ทำสัญญา เงินกู้กับธนาคารกรุงไทยวงเงิน 5,165 ล้านบาท 2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท 3) การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ออกพันธบัตรวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการออกพันธบัตรวงเงิน 7,800 ล้านบาท เพื่อนำเงิน ที่ได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

**3.5 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ** รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ดำเนินการ Roll-over หนี้ที่ครบกำหนดชำระให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการ โดยออกพันธบัตรวงเงินรวม 7,690 ล้านบาท ได้แก่

การเคหะแห่งชาติ วงเงิน 500 ล้านบาท )2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,000 ล้านบาท )3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท )4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 2,190 ล้านบาท

### **3.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล**

กระทรวงการคลัง Refinance หนี้เงินกู้ ADB และ IBRD วงเงิน 10,790.77 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยใช้วงเงินจากการออกพันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้ จำนวน 10,500 ล้านบาท และชำระคืนหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน 290.77 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

กระทรวงการคลังทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า )Outright Forward)

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2550 เพื่อเตรียมไว้ชำระคืนหนี้เงินกู้ตราสารหนี้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRNs) วงเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

**3.7 การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน** จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกู้เงินกับธนาคารออมสิน จำนวน 12,000 ล้านบาท ตามแผนการจัดหาเงินเพื่อลงทุน

**3.8 การกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line ของรัฐวิสาหกิจ** รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวม 3,800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง ได้แก่(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารทหารไทย วงเงิน 3,000 ล้านบาท (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย วงเงินรวม 800 ล้านบาท

---

สังคม

---

## **22. เรื่อง ข้อเสนอระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายสื่อเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อจัดทำเป็น



นโยบายของรัฐในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรี ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เสนอ ดังนี้

จัดทำระบบการจัดลำดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ โดยให้ประกอบด้วย ระบบประเมินคุณภาพเนื้อหา และระบบการจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการออกอากาศ ตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท

จัดทำกฎหมาย และนโยบาย เพื่อรองรับระบบของการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ และทำการชี้แจงกับสถานีโทรทัศน์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาโครงสร้างและกลไกในการจัดทำระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อในกลุ่มภาคสังคม ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและสะท้อนความคิดเห็นในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ต่อสังคม และให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนจากภาคประชาชน

สื่อสารความรู้ในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ พร้อมทั้งการรณรงค์กระแสสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความจำเป็น ช่องทางของการมีส่วนร่วมในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ และการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อในภาคประชาชน

ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบข้อ 1 และข้อ 2 และให้กระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบข้อ 3 และ ข้อ 4 โดยให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

---

## **23. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่เกิดขึ้นในปี 2550 (ข้อมูลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2550) ดังนี้

### **1.สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2550)**

**1.1 สาเหตุการเกิด** ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2550 ร่องความกดอากาศต่ำผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้กำลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในบางจังหวัด ประชาชนประสบความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

**1.2 พื้นที่ประสบภัย** รวม 12 จังหวัด 38 อำเภอ 7 กิ่งฯ 172 ตำบล 876 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม และชลบุรี

### 1.3 ความเสียหาย

**ราษฎรเดือดร้อน 70,025 คน 19,076 ครัวเรือน**

ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนทิ้งหลัง 2 หลัง บางส่วน 57 หลัง ถนน 153 สาย สะพาน 50 แห่ง ทานบ 6 แห่ง ฝาย 68 แห่ง เหมือง 2 แห่ง วัด 2 แห่ง โรงเรียน 8 แห่ง สถานที่ราชการ 19 แห่ง บ่อน้ำ 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 53 แห่ง บ่อปลา กุ้ง/113 บ่อ พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม 73,682 ไร่ สัตว์ปีก 1,548 ตัว

**1.4 มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 60,483,220 บาท**

**1.5 สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน** เข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้ง 12 จังหวัด โดยจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพิจิตรพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

**1.6 การให้ความช่วยเหลือของจังหวัด/อำเภอ** จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว ปัจจุบันกรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย รวม 166 เครื่อง

**2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ** (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 จากกรมชลประทาน)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาตรน้ำในอ่างฯทั้งหมด 46,391 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด มากกว่าปี 2549 (43,643 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน (2,748 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด

อ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์มีปริมาตรน้ำในอ่างฯทั้งหมด 9,462 และ 5,819 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 61 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาตรน้ำ ทั้งสองอ่างฯ รวมกัน จำนวน 15,281 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ มากกว่า 80 % ของความจุอ่างฯ มีจำนวน 4 อ่าง ได้แก่

อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่าง 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่าง 15,076 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยองมีปริมาตรน้ำในอ่าง 134 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำบางยาง จังหวัดยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่าง 1,244 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯ

### **3. การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2550 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)**

**ลักษณะทั่วไป** เดือนนี้อยู่ในช่วงต้นฤดูฝน ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และในระยะปลายเดือนร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ สำหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยในระยะปลายเดือนจะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงต้นและกลางเดือน โดยจะมีฝนตกหนักและหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนในระยะปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดน้อยลง และอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

**ข้อควรระวัง** ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

### **4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ของกระทรวงมหาดไทย**

กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน จำนวน 51 จังหวัด พิจารณาดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้

ตรวจสอบแผนป้องกันบรรเทาภัยและการอพยพประชาชนจากอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลกำลังบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็นปัจจุบันและสามารถสนธิกำลังได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ตรวจสอบความพร้อมของหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินถล่มว่ามีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เช่น อาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ไซเรนแจ้งเตือนภัย แล้วให้พิจารณา "มิสเตอร์เตือนภัย" จัดเวรยามเฝ้าระวังตามสภาพของแต่ละพื้นที่และฝึกซ้อมการอพยพประชาชน

พื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยใดที่ยังไม่มีการฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) หรือไม่มีการจัดตั้ง หารือดำเนินการจัดฝึกอบรมเป็นลำดับแรก เพื่อเตรียม "มิสเตอร์เตือนภัย" ความพร้อมให้กับชุมชนในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสับสนุนอุปกรณ์ในการเตือนภัย และฝึกซ้อมการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่

ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกที่มีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยหรือไม่ เพื่อกรมป้องกัน (เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ไซเรนแจ้งเตือนภัย) และบรรเทาสาธารณภัยจักได้สนับสนุนแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว "มิสเตอร์เตือนภัย" ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศและค่าเตือนของทางราชการ พร้อมทั้งเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะอุทกภัยและดินถล่มตลอดเวลา

---

## **24. เรื่อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา "โครงการบ้านเอื้ออาทร"**

คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา "โครงการบ้านเอื้ออาทร" ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้

การจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 348 โครงการ โดยมอบให้เร่งดำเนินการจัดกลุ่มโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 65,000 หน่วย ให้เร่งแก้ไขปัญหาการได้รับสินเชื่อและการจัดให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยเต็มโครงการ

กลุ่มที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวนประมาณ 330,000 หน่วย ให้เร่งรัดประเมินสถานการณ์ของโครงการเป็นรายโครงการ ในปัจจุบันทำเลที่ตั้งและความต้องการ และให้กำหนดมาตรการที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อหรือปรับลดสร้างตามความต้องการที่แท้จริง และเสนอแผนงานที่ปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ภายในเดือนพฤษภาคม 2550

กลุ่มโครงการที่ได้รับอนุมัติกรอบดำเนินงาน แล้ว แต่ยังไม่มีการทำ (โควตา) สัญญาซื้อขายโครงการ ประมาณ 200,000 หน่วย อาจยุติโครงการหรือปรับปรุงโครงการโดยให้ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

การฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั้งจากการตรวจสอบขององค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือผลกระทบเชิงภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เร่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และให้เกิดความมั่นใจในระบบบริหารจัดการที่เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล

ด้านการเงิน ให้มีการประเมินผลสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มอนาคต พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้

ให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และการเคหะแห่งชาติร่วมพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และในโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยดำเนินโครงการนาร่องทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่การพัฒนาเคหะชุมชนเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุข

สืบเนื่องจากการเร่งรัดและให้แนวทางดำเนินงานกับการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการบ้านเอื้ออาทรและผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550 กำหนดกรอบแนวทางในการประเมินสถานการณ์รายโครงการ โดยการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและสถาบันที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อร่วมสำรวจโครงการและแสวงหาแนวทางปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนทั้งในมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาจะนำไปปรับปรุงแผน) (ดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอแนวคิดของระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้คนจนและผู้มี

รายได้น้อยได้เข้าสู่ระบบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมแก่สภาพ โดยเสนอแนะแหล่งเงินที่สมควรเพื่อทราบไว้เป็นเบื้องต้นก่อน

## **25. เรื่อง สรุปรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวง แรงงาน และยุติการรายงานผล**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและราษฎรที่ประสบภัยแล้งได้รับบริการและช่วยเหลือแล้วรวมทั้งสิ้น 286,022 คน โดยใช้งบประมาณปกติของกระทรวงแรงงานทั้งสิ้น 6,071,355 บาท โดยมีรายละเอียดการให้การช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดดังนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยแล้งในด้านสาขาต่าง ๆ จำนวน 5,814 คน ประกอบด้วย 1) ด้านก่อสร้าง จำนวน 912 คน 2) ด้านเครื่องกล จำนวน 236 คน 3) ด้านอุตสาหกรรม จำนวน 1,289 คน 4) ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 191 คน 5) ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1,310 คน 6) ด้านเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1,458 คน 7) ด้านธุรกิจบริการ จำนวน 418 คน รวมทั้งได้ออกให้บริการเคลื่อนที่โดยข้อมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็ก รวมจำนวน 3,825 คน รวมทั้งสิ้น 9,639 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 2,239,974 บาท

กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 109,975 คน ประกอบด้วย 1) สร้างอาชีพใหม่ให้คนดกงาน จำนวน 591 คน 2) เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ 940 คน 3) นัดพบแรงงานและจัดหางานเคลื่อนที่ จำนวน 19,526 คน 4) แนะนำอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 75,224 คน 5) รับสมัครแรงงานในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 9,851 คน ซึ่งในจำนวนนี้บรรจงานแล้ว จำนวน 2,865 คน 6) ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 770 คน และ 7) เฝ้าระวัง ติดตามผู้อพยพปลายทางที่สถานี / ขนส่งจังหวัด จำนวน 2,086 คน โดยเฉพาะสถานีขนส่งหัวลำโพง และสถานีขนส่งหมอชิต จำนวน 987 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 1,958,303 บาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงาน ด้านกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปได้รับบริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 49,240 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 755,110 บาท

สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับสถานพยาบาลออกพื้นที่ให้บริการ โดยตรวจสุขภาพผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง การเผยแพร่ข้อมูลสิทธิประโยชน์

ด้านประกันสังคม มีประชาชนได้รับบริการจำนวน 15,672 คน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีผู้ประกันตนได้รับบริการ จำนวน 1,553 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 17,225 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 155,900 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัด 75 จังหวัด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยมีประชาชนทั่วไปได้รับบริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 99,943 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 962,068 บาท

---

## ต่างประเทศ

---

### **26. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหาย จากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ .... .ศ.การกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค .ศ.1992 และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยให้ใช้เอกสารฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา และเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบเมื่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหาย จากมลพิษน้ำมัน พประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว .... .ศ.

กระทรวงคมนาคมเสนอว่า

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้รับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค .ศ.1992 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539

กระทรวงคมนาคมโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้พิจารณาว่าประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศได้มีมติเห็นชอบต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา โดยเห็นว่าประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา คือ เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันไทยสามารถจำกัดความรับผิดชอบของตนทั้งในประเทศและในประเทศภาคีอนุสัญญา ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันไทยไม่ถูกกีดกันในการทำการค้า บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและไม่ถูกฟ้องล้มละลายในกรณีต้องถูกฟ้องให้ชดเชยค่าเสียหายในจำนวนเงินที่สูง ในขณะเดียวกันก็มีหลักประกันในการชดเชยความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันรั่วไหลจากเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันในจำนวนที่ชัดเจนเพียงพอ

เนื่องจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ดังกล่าว จะมีผลต่อการคุ้มครองผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลทุกฝ่าย รวมถึงมีการวางมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายอนุวัติการคือ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ร.บ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดำเนินก .... ศ.าร

---

## **27. เรื่อง กฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประกาศใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและให้กระทรวงต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง แจ่งข่าว และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และหากพบปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงบประมาณไปพิจารณาด้วย

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่

1. กฎอนามัยระหว่างประเทศ International Health Regulation (IHR) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศของสมาชิองค์การอนามัยโลก (WHO) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่อาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและการค้าขายระหว่างประเทศ กฎอนามัย



ระหว่างประเทศฉบับแรกเริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1969 โดยโรคที่ต้องควบคุมและรายงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศมี 3 โรค คือ 1) อหิวาตกโรค 2) กาฬโรค และ 3) ไข้เหลือง ประเทศไทยได้ยอมรับและนำข้อตกลงดังกล่าวมากำหนดในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศสมาชิกได้มีการทบทวนกฎอนามัยระหว่างประเทศใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะมีบางประเทศใช้ปัญหาโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นข้อกีดกันทางการค้า การปกปิดข้อมูล การใช้มาตรการที่รุนแรงเกินความจำเป็น เช่น การส่งกลับผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส การห้ามเข้าประเทศ การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและอธิปไตย ซึ่งกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับใหม่ได้รับการรับรองจากการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 สำคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับใหม่ ประกอบด้วย

โรคติดต่อที่ประเทศภาคีต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกแม้จะมีผู้ป่วยเพียงรายเดียว ภายใน 24 ชั่วโมง และต้องรีบดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันทีที่ทราบว่ามี การระบาด ได้แก่ โรคฝีดาษ (Smallpox) โปลิโอ ซาร์ส และไข้หวัดใหญ่ ที่ (ในคน) เป็นเชื้อไวรัส Sub-type ใหม่ (Human influenza caused by a new subtype)

โรคที่ต้องการแจ้งองค์การอนามัยโลกเมื่อมีความรุนแรงหรือเกิดการระบาดที่จะกระทบประเทศอื่นได้แก่ 1) อหิวาตกโรค Cholera 2) Pneumonic Plague 3) ไข้เหลือง Yellow fever 4) Viral hemorrhagic fevers (Ebola, Lassa, Marburg) 5) West Nile fever และโรคอื่น ๆ ที่หวังกังวลเช่น Dengue fever Rift Valley fever และ Meningococcal disease

โรคและภัยสุขภาพอื่น ๆ นอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 ที่เข้าเกณฑ์ตามแนวทางที่กำหนด

การรายงานหากเกิดการระบาดของโรค ประเทศสมาชิกต้องรายงานองค์การอนามัยโลก ภายใน 24 ชั่วโมง และองค์การอนามัยโลกสามารถใช้ข้อมูลการเกิดโรคจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ของประเทศนั้นตรวจสอบกับประเทศสมาชิกเพื่อยืนยันและประเทศสมาชิกต้องจัดการควบคุมป้องกันโรค และองค์การอนามัยโลกจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอจากประเทศนั้น ๆ

ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคให้สามารถตรวจจับ ประเมิน รายงาน และควบคุมโรค ภัยสุขภาพตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน

จนถึงระดับประเทศ พัฒนามาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคที่ด้านเข้าออก ระหว่างประเทศ โดยให้เตรียมความพร้อมภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หลังจากการรับรองกฎอนามัยระหว่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกต้องจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ 2 คณะ คือ Review Committee มีหน้าที่ ทบทวนร่างกฎอนามัยระหว่างประเทศ และ Emergency Committee มีหน้าที่พิจารณาภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การอนามัยโลก

ด้านมาตรฐานสาธารณสุขที่ด้านเข้าออกระหว่างประเทศให้มีการพัฒนามาตรฐานงาน ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดเข้า ออกระหว่างประเทศ -

ในการนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการ ดังนี้

ให้ทุกอำเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลางจะต้องมีหน่วยงานระบาดวิทยา และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค (Surveillance and Rapid Response Team) รวมทั้งจะต้องมีงบประมาณสนับสนุน

จะต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทุกระดับให้มีศักยภาพในการตรวจหาโรคติดต่อที่สำคัญ

จะต้องพัฒนามาตรฐานงานด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดเข้า ออกระหว่างประเทศ

เป็นแกนกลางในการประสานงานด้านการเฝ้าระวัง แจ้งข่าว และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทุกด้านกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

---

## **28. เรื่อง ขอนมัติลงนามและให้สัตยาบันความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานว่าด้วยความร่วมมือในการเอนตัวผู้กระทำผิดและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศลงนามและให้สัตยาบันความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานว่าด้วยความร่วมมือในการเอนตัวผู้กระทำผิดและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาในโอกาสอันเหมาะสมความแต่จะตกลงกับฝ่ายปากีสถานต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

## กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า

คณะผู้แทนไทยและคณะผู้แทนปากีสถานได้เจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการโอนตัวผู้กระทำผิดและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาชั้น 2 รอบ ที่กรุงอิสลามาบัด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549 และที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2550 ตามลำดับ โดยคณะผู้แทนไทยและคณะผู้แทนปากีสถานสามารถเจรจาตกลงกันได้ทุกข้อบท และหัวหน้าคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามย่อในร่างความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ

ร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาประเภทนี้ที่ประเทศไทยทำกับประเทศต่าง ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทำผิดระหว่างรัฐคู่ภาคีไว้ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผู้กระทำผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหนึ่งอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งได้เพื่อรับโทษที่ตนถูกพิพากษาต่อไป

ผู้กระทำผิดอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจำคุกกักขัง หรือการทำให้สูญเสียอิสรภาพในรูปแบบอื่นใด

ความผิดซึ่งผู้กระทำผิดที่จะถูกโอนตัวได้และถูกพิพากษาให้ลงโทษนั้น เป็นความผิดทางอาญาที่ลงโทษได้ทั้งในรัฐผู้รับและในรัฐผู้โอน

ผู้กระทำผิดที่จะถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับ และมีได้มีสัญชาติของรัฐผู้โอน

รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้กระทำผิดต่างเห็นชอบต่อการโอนตัว

ผู้กระทำผิดซึ่งทำความผิดต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของประเทศ ซึ่งในกรณีของไทย คือ องค์พระมหากษัตริย์ หรือ) หรือต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง (สมาชิกราชวงศ์หรือสมบัตินี้ที่มีค่าทางศิลปะของชาติ จะไม่ได้รับการโอนตัว

ผู้กระทำผิดที่จะถูกโอนตัวจะต้องได้รับโทษในรัฐผู้โอนเป็นระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของรัฐผู้โอนมาแล้ว

ผู้กระทำผิดยังมีระยะเวลาที่ต้องรับโทษต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี

รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอำนาจแต่ผู้เดียวในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำพิพากษาของศาลตน

การบังคับโทษตามคำพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นตามกฎหมาย  
วิธีการของรัฐผู้รับ

ความตกลงฉบับนี้มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ  
ดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ .ศ.2527 แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ.2530 เป็น  
กฎหมายรองรับ ดังนั้น จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาก่อนการให้สัตยาบัน

---

## **29. เรื่อง การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นจำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2552 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่

ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Environment Programme, UNEP) มาตั้งแต่ปี 2519 และบริจาคเงินสมทบ  
กองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ของ UNEP มาตั้งแต่ปี 2521

ปี พ .ศ.2546 UNEP เริ่มดำเนินการขยายฐานการบริจาคเงินสมทบกองทุน  
สิ่งแวดล้อมฯ โดยใช้ Voluntary Indicative Scale of Contributions (VISIC) ที่  
องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ  
แต่ละประเทศสมาชิก (Economic and Social Circumstances of Member  
States) และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยบริจาคเงินตาม  
Scale ดังกล่าว โดยขอให้ไทยบริจาคเงินจำนวน 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี  
พ .ศ.2546 และ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2547 - 2548 สำหรับปี พ .ศ.  
2549 - 2550 ขอให้บริจาคเงินจำนวน 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ เป็นการบริจาคโดยความสมัครใจ รัฐบาล  
ไทยจึงพิจารณาความเหมาะสมของเงินบริจาคตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยมติดคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มิถุนายน 2547 เห็นชอบให้ไทยบริจาคเงินเป็น  
จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับในช่วงปี 2547 - 2549 ซึ่งทำให้ไทย  
บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ เป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ติดต่อกัน  
มาเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ปี พ .ศ.2544

ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยมีการบริจาค  
เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ในปี 2549 อยู่ในวงเงินที่ใกล้เคียงกันกับไทย

ได้แก่ มาเลเซียบริจาค 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐอินโดนีเซียบริจาค 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสาธารณรัฐสิงคโปร์บริจาค 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนมียอดเงินบริจาคคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 8,484 ดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4,410 ดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ สหภาพพม่า 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ส่วน บรูไนดารุสซาลามไม่ได้บริจาคเงินสมทบดังกล่าว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานกลางการดำเนินงาน UNEP ของประเทศไทยได้บริจาคเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และยังมีความจำเป็นในการบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ในปี 2550 และปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก UNEP และได้ตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2550 พร้อมทั้งเตรียมการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2551 เพื่อการนี้ไว้ด้วยแล้ว

---

### **30. เรื่อง โครงการ World International Islamic Conference & Exhibition Thailand 2007**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงานการจัดงานโครงการ World International Islamic Conference & Exhibition Thailand 2007 ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยการจัดงานดังกล่าวนี้ สำนักงานฯ ได้ร่วมมือกับ องค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Organization of Islamic Conference : OIC) สภาหอการค้าอิสลาม (Islamic Chamber of Commerce & Industry : ICCI) สมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย-มุสลิม (Thai-Islamic Trade and Industrial Association : TITIA) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า เผยแพร่ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับประเทศในกลุ่มโลกมุสลิมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไปจนถึงประชาชนในระดับรากหญ้า ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วยงานใน 2 ส่วน ดังนี้ 1. การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดประชุม/สัมมนา 2. การประชุมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 2007 ของกลุ่มประเทศอิสลาม (International Islamic Economic Cultural & Tourism Conference 2007)

---

### **31. เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธานกรรมการ ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการเพิ่มขีดความสามารถฯ ให้สมบูรณ์ ชัดเจน ส่วนการขอผูกพันงบประมาณ 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยยานยนต์ที่หมดอายุ (ELV) ระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ระเบียบว่าด้วยการขอข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (EuP) และระเบียบว่าด้วยการควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้

ขณะนี้กฎระเบียบ ELV/WEEE/RoHS ได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนระเบียบ REACH/EuP จะมีผลใช้บังคับใช้ในกลางปี 2550 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะระเบียบยังไม่บังคับใช้ แต่เริ่มมีการนำข้อกำหนดบางส่วนมาบังคับใช้แล้ว ซึ่งในส่วนของบริษัทต่างชาติ/ บริษัทร่วมทุน ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมด้านการปรับกระบวนการผลิต การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการทดสอบ ในขณะที่ SMEs ไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการส่งออกที่จะลดลง อุตสาหกรรมภายในประเทศจะถูกทำลายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การนำเข้าวัตถุดิบ/ ชิ้นส่วนจะเพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าของประเทศอื่นที่ไม่สามารถส่งออกไป สหภาพยุโรปจะทะลักเข้าประเทศมากขึ้น จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ดังนี้

มาตรการสร้างความตระหนักและคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีคลังข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ และให้ตระหนักถึงการปรับตัวตามกฎระเบียบ

มาตรการพัฒนาผู้ประกอบการและห้องปฏิบัติการทดสอบ มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ

มาตรการพัฒนากฎระเบียบมาตรฐานและระบบการจัดการซากมุ่งเน้นการปกป้อง/อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของไทย และยกระดับการจัดการซากของไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ

รักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในสหภาพยุโรป ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท

เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดสหภาพยุโรป ร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี

รักษาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาอัตราการจ้างงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน

ขยายตลาดสินค้ารักษสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและผลักดันให้ไทยเป็นประเทศศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษสิ่งแวดล้อมของอาเซียนภายใน 10 ปี

พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐ จำนวน 5 แห่ง ให้สามารถตรวจสอบได้ตามกฎระเบียบ และเป็นที่ยอมรับของสหภาพยุโรป ซึ่งจะประหยัดเวลาและเงินตราต่างประเทศที่ต้องสูญเสียในการส่งสินค้าและขึ้นส่วนไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ

มีระบบการบริหารจัดการซากที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้นินค้าต่อคุณภาพและสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทะลักเข้ามาในประเทศ

---

### **32. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

เห็นชอบและอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผูกลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำในร่างฯ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญก่อนการลงนามโดยหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration -IOM) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประสานกับพม. ให้พิจารณาจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง IOM และ พม. เรื่องแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง (Memorandum of Understanding between the International Organization for Migration and Ministry of Social Development and Human Security on Cooperation in the Implementation of Projects Addressing Trafficking in Persons and Assistance to at Risk Groups) เพื่อให้มีกรอบความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างสองหน่วยงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบข่ายการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ พม. พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์และผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งครอบคลุมถึงการที่ IOM สนับสนุนการเดินทางกลับโดยสมัครใจของเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวไทยจากประเทศต่าง ๆ ผ่านทางโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นที่บริหารโดยสำนักงาน IOM ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งโครงการจะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของความต้องการ งบประมาณและข้อตกลงร่วม การลงนามในข้อตกลงร่วมดังกล่าวจะถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของเอกสารความร่วมมือฉบับนี้และยังคงอยู่ภายใต้ขอบข่ายการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปีเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถขยายเวลาบังคับใช้ได้อีกหากมีการตกลงกัน โดยอาจมีการแก้ไขได้เมื่อทั้งสองฝ่ายแสดงความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน

---

การศึกษา



---

### **33. เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งที่ กระทรวงศึกษาธิการ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โอนงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 432 ล้านบาท ไปตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

กระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า ได้ดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 432 ล้านบาท ขณะนี้มีครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 20,000 รูป แต่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีบุคลากรจำนวนจำกัด จึงมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะรองรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จึงเห็นควรโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 432 ล้านบาท ไปตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการโอนงบประมาณและภารกิจดังกล่าวไปให้กระทรวงศึกษาธิการ จะทำให้การบริหารจัดการ เช่น การฝึกอบรมผู้สอน การวัดผล การประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ และอาจประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้อีกด้วย

---

### **แต่งตั้ง**

---

### **34. เรื่อง แต่งตั้ง**

#### **1. แต่งตั้งอะมีร์ลฮัจย์ หรือรอฮิบิชาตุลฮัจย์ อัลร์สมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา เป็นอะมีร์ลฮัจย์หรือรอฮิบิชาตุลฮัจย์ อัลร์สมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

#### **2. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งนายศิลปชัย หอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนัก (นิติกร 9) สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา 10 ชข.) สำนักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มี  
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **3. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ เหม  
มะจุฑา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนา  
องค์ความรู้ แทน นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน  
2550 เป็นต้นไป

### **4. การแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม  
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สปน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 แห่ง พรฎ.สปน.  
ดังนี้ **ประธานกรรมการ** ได้แก่ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล **กรรมการโดยตำแหน่ง** ได้แก่  
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้ว่าการ  
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย **กรรมการผู้แทนสมาคมทางการค้า** ได้แก่ นายพรธรรม  
พี ชินะโชติ **ผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)** นายสุรพงษ์ เตชะหริวิจิตร **ผู้แทน**  
**สมาคมโรงแรมไทย** และนางวนิดา ดุลละัมพะ **ผู้แทนสมาคมธุรกิจการประชุม**  
**นานาชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ** ได้แก่ นายเดช บูลสุข และร้อยเอก ขจิต หัพน  
นนท์

### **5. ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 169 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  
การเมือง นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่  
ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายโฆสิต บั้นเปี่ยมรัษฎ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
4 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

### **6. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติม**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติมจำนวน 3 คน  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายชำนาญ พิเศษฐพันธ์ 2. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง 3.  
นายชูชัย ฤดีสุขสกุล โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรง  
ตำแหน่งที่เหลือของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดใหม่มีจำนวนเกินกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 และ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534

## **7. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ประธานกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ชุดใหม่) แทนชุดเดิมที่ครบวาระแล้ว ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์(พิเศษ) พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สารสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวางแผนจราจร 2. นายลิขิต ขาวเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจราจร 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นุตาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นवलน้อย ตริรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นายสรร วิเทศพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการคลัง 6. นายคำรบลักข์ สุรัสวดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง

## **8. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทนกรรมการที่ขอลาออก**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ให้แต่งตั้งนายสนิท อักษรแก้ว เป็นกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทนท่านผู้หญิงสุธาวลัย เสถียรไทย ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

## **9. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้ง นายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนตำแหน่งว่างต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

## **10. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 173/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายพลเดช ปิ่น

ประทีป) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) นายสันติ สาทิพย์พงศ์ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นายฉานิต ชัยยศ) ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1 สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวดรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ประสานการดำเนินงานตามข้อ 1 กับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (.ปนช)

พิจารณากลับกรอง เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในการเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

## **11. มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 170 /2550 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 15 มาตรา 38 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกความในส่วนที่ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 69/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

"ส่วนที่ 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังนี้

ลำดับที่	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน
1.	คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์	นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
2.	นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์	คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

## 12. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 171 /2550 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกความในส่วนที่ 6 ข้อ 5 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

### 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

## 2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)

### 2.1 สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

### 2.2 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

## 13. เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 172 /2550 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกความในส่วนของข้อ 5 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 71/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

## 1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

## 2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์)

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

---

หมายเหตุ ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เรื่องที่ 30 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยแก้ไขในข้อ 2.3.2 และให้ลาศึกษาในวันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็น และให้ลาศึกษาในวันที่ 27 ตุลาคม 2550 รวมเป็นระยะเวลา 94 วัน

---